

Số: /BC-UBND

Ngọc Hôi, ngày tháng năm 2023

BÁO CÁO

**V/v kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri
trước Kỳ họp thứ 7 HĐND huyện khóa VII, nhiệm kỳ 2021-2026**

Thực hiện đề nghị của Thường trực HĐND huyện tại Báo cáo số 218BC-HĐND ngày 04 tháng 12 năm 2023 của HĐND huyện về tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp lần thứ 7 HĐND huyện khoá VII, nhiệm kỳ 2021-2026; UBND huyện báo cáo như sau:

Tổng số ý kiến, kiến nghị Thường trực HĐND huyện đề nghị UBND huyện kiểm tra, giải quyết là **16** ý kiến. UBND huyện đã có Văn bản số 3805/UBND-TH ngày 05 tháng 12 năm 2023 chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan của huyện tổ chức kiểm tra, giải quyết và tham mưu, đề xuất giải quyết đối với ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 7, HĐND huyện khóa VII, nhiệm kỳ 2021-2026. Kết quả kiểm tra và giải quyết chi tiết (*tại Phụ lục kèm theo*).

Trên đây là Báo cáo của UBND huyện về kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 7 HĐND huyện khóa VII, nhiệm kỳ 2021-2026./.

Nơi nhận:

- TT Huyện ủy (b/c);
- TT. HĐND huyện (b/c);
- UBND huyện;
- BTT UBMTTQVN huyện;
- Các Ban HĐND huyện;
- Đại biểu HĐND huyện khóa VII;
- Các cơ quan, ban, ngành huyện;
- TT HĐND-UBND-UBMTTQVN các xã, thị trấn;
- Trang TTĐT huyện;
- Lưu: VT, TH.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Chí Tường

PHỤ LỤC
UBND HUYỆN TRẢ LỜI CÁC Ý KIẾN, KIẾN NGHỊ CỦA CỬ TRI
TRƯỚC KỲ HỌP THỨ 7 HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN KHÓA VII

(Kèm theo Báo số: /BC-UBND ngày tháng năm 2023 của UBND huyện Ngọc Hồi)

STT	NỘI DUNG Ý KIẾN, KIẾN NGHỊ	Trả lời	Cơ quan tham mưu trả lời	Ghi chú
I	Xã Đăk Xú (01 ý kiến)			
1	<p>Cử tri Trần Ngọc Quế, thôn Ngọc Tiên (lần thứ 3): Ngày 07/11/2023 Cử tri nhận được văn bản trả lời của UBND huyện về trả lời ý kiến cử tri sau Kỳ họp lần thứ 6 HĐND huyện. Việc trả lời của cơ quan chức năng là không thỏa đáng, vẫn còn quanh co, chưa tìm ra giải pháp giải quyết cho gia đình tôi. Gia đình đã khai hoang và sinh sống trên mảnh đất hiện tại từ năm 1996 đến nay, cũng đã kiến nghị rất nhiều năm (<i>như trong kiến nghị sau kỳ họp lần thứ 6 HĐND huyện</i>) riêng gia đình tôi hiện chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của diện tích đất hiện đang làm nhà ở, đề nghị UBND huyện trả lời bằng văn bản riêng cho gia đình rõ, lí do tại sao gia đình tôi không được cấp giấy, trong khi đó các hộ liền kề đã được nhà nước cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.</p> <p>Tiếp tục đề nghị UBND huyện kiểm tra, thanh tra việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của các hộ dân từ đóc bà Phượng</p>	<p>-Về việc đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất: UBND huyện đã trả lời cụ thể theo quy định pháp luật cho cử tri sau Kỳ họp lần thứ 6 HĐND huyện khóa VII.</p> <p>-Về việc đề nghị kiểm tra, thanh tra việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của các hộ dân từ đóc bà Phượng (<i>Pờ Y</i>) về đến giáp thôn Ngọc Tiên: Năm 2006 UBND huyện đã có Quyết định số 35/QĐ-CT ngày 29/3/2006 của Chủ tịch UBND huyện Ngọc Hồi về việc thanh tra việc quản lý và sử dụng đất đai thuộc dự án làng quân nhân tại thôn Ngọc Hải, xã Pờ Y, huyện Ngọc Hồi. Đoàn thanh tra đã có Báo cáo số 09/BC-ĐTTr ngày 25/7/2006 về Kết quả thanh tra việc quản lý và sử dụng đất đai thuộc dự án làng quân nhân (<i>có Báo cáo kèm theo</i>).</p>	Phòng Tài nguyên và môi trường	Đề nghị UBND xã Đăk Xú tăng cường công tác tuyên truyền, vận động, thuyết phục cử tri

	(Pờ Y) về đến giáp thôn Ngọc Tiên vì bản thân nhận thấy có nhiều bất cập trong việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở khu vực này (đất khu vực này đã được UBND tỉnh kết luận là đất Quốc phòng nhưng vẫn cấp cho nhiều hộ dân như Vũ Văn Hạnh, Nguyễn Mạnh Hào, Nguyễn Quang Lương, Trần Thị Lươt, Bùi Thị Năm Lư Hữu Hưng, Đặng Mạnh Tiến...).			
II	Thị trấn Plei Kần (08 ý kiến)			
2	Cử tri thôn 4, thôn 5 kiến nghị: Hiện nay trong suối Đăk Kan, phía dưới Cầu treo suối đá có một cầu treo tạm bợ, dân tự làm le, nửa có giằng sắt phi 8, cây Cầu này đã sử dụng nhiều năm, nay đã hư hỏng nặng, nhưng hiện nay số người dân hàng ngày đi lại quá nhiều và rất nguy hiểm. Đề nghị UBND huyện chỉ đạo ngành chức năng xuống kiểm tra, xác minh để có kế hoạch đầu tư xây Cầu treo bằng sắt kiên cố để tạo điều kiện cho người dân đi lại sản xuất được an toàn.	UBND huyện ghi nhận ý kiến, nguyện vọng của cử tri, đồng thời mong cử tri chia sẻ với khó khăn về nguồn lực của địa phương. Hiện tại nguồn ngân sách cấp huyện đang khó khăn, chủ yếu tập trung nguồn đầu tư trung hạn và thực hiện các Chương trình MTQG trên địa bàn huyện. Vì vậy UBND huyện sẽ đưa nội dung cử tri kiến nghị vào kế hoạch đầu tư trong những năm tiếp theo. Trước mắt UBND huyện sẽ chỉ đạo UBND thị trấn Plei Kần cấm biển cảnh báo nguy hiểm và xem xét huy động nguồn lực tại chỗ để hỗ trợ khắc phục đi lại tạm thời.	Phòng Kinh tế và Hạ tầng	Giao Phòng TCKH cân đối nguồn kinh phí để tham mưu thực hiện
3	Cử tri thôn 7 kiến nghị: Hiện nay giống cây Mỳ (sắn) bị bệnh mà năng suất thấp. Đề nghị UBND huyện chỉ đạo các ngành chức năng xem xét có giống mỳ mới, có năng suất cao hướng dẫn cho bà con hoặc hỗ trợ giống cho bà con để trồng.	Ghi nhận ý kiến của cử tri: Trong năm 2023, từ nguồn vốn Sự nghiệp nông nghiệp, UBND huyện đã giao Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện đã triển khai thực hiện xây dựng mô hình trồng mỳ (sắn) kháng bệnh khảm lá tại xã Đăk Dục và xã Đăk Ang; giống mỳ được sử dụng là giống HN3, HN5. Trong quá trình triển khai thực hiện, giống mỳ mới đã hoàn toàn kháng được bệnh khảm và cho năng suất khá ổn định.	Phòng nông nghiệp và phát triển nông thôn	Giao Trung tâm dịch vụ nông nghiệp huyện chủ trì tham mưu

		<p>Đề nghị cử tri liên hệ Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện để được tư vấn, cung ứng giống cây mỳ và các loại cây trồng khác hoặc giới thiệu các địa chỉ cung ứng giống cây trồng đảm bảo chất lượng, uy tín cho người dân. Thời gian đến UBND huyện sẽ chỉ đạo các cơ quan chức năng tăng cường cử cán bộ chuyên môn xuống cơ sở hướng dẫn bà con để trồng. Người dân có thể trồng các loại giống sản mới có năng suất cao như: KM 98-5, KM419,... hoặc sử dụng các dòng giống kháng hoàn toàn với bệnh khảm lá do Viện Di truyền Nông nghiệp chọn tạo, gồm: HN1, HN3, HN5, HN36, HN80 và HN97 năng suất khá (38-64 tấn/ha), tinh bột cao (26-30%); kháng bệnh khảm lá (100%) (Theo hướng dẫn Bố trí cơ cấu giống trên địa bàn tỉnh Kon Tum của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh).</p>		
4	<p>Cử tri TDP 4 kiến nghị: Đề nghị UBND huyện chỉ đạo các ngành chức năng có biện pháp, quản lý các Nhà máy chế biến mỳ Cao Su trên địa bàn thị trấn, vì hiện nay nước thải mỳ Cao su ra môi trường gây mùi hôi thối, ô nhiễm môi trường.</p>	<p>UBND huyện đã chỉ đạo Công an huyện và các đơn vị liên quan (<i>Phòng Tài nguyên và Môi trường, UBND các xã thị trấn</i>) tăng cường công tác kiểm tra, giám sát các hoạt động liên quan đến mỳ Cao Su như vận chuyển, chế biến, thu mua (<i>Văn bản số 3875/UBND-TNMT ngày 11/12/2023</i>). Tuy nhiên, do tính chất đặc trưng của loại hình sản xuất mỳ Cao Su có mùi hôi. Tiêu chuẩn đánh giá mùi hôi theo quy định rất khó kiểm soát; tiêu chuẩn quy định về vượt ngưỡng mùi để xử lý vi phạm rất cao. Đã nhiều lần các đơn vị chức năng (<i>do tình thực hiện</i>) lấy mẫu khí tại các nhà máy chế biến mỳ Cao Su nhưng chưa đơn vị nào vi phạm, không có cơ sở để xử lý. Công tác lấy mẫu kiểm tra cấp huyện không có chức năng thực hiện (<i>phụ thuộc máy móc đo đạc, trình độ chuyên môn nghiệp vụ</i>). Bên cạnh đó,</p>	Phòng Tài nguyên và môi trường	

		<p>việc phát sinh ô nhiễm mùi hôi từ hoạt động chế biến mủ Cao Su tại các Nhà máy hiện nay rất khó kiểm soát, xử lý triệt để; các Nhà máy chủ yếu sử dụng chế phẩm vi sinh để phun khử mùi nhưng hiệu quả đạt được chưa cao; vẫn còn tình trạng mùi hôi phát tán vào môi trường. Hiện nay, chưa có quy chuẩn đánh giá về mùi hôi, việc đánh giá mùi hôi là theo cảm quan. Theo kết quả quan trắc các chỉ tiêu gây mùi hôi đặc trưng (H_2S, NH_3) trong khí thải tại các Nhà máy và trong không khí tại khu vực dân cư xung quanh cho thấy các chỉ tiêu này đều đạt quy chuẩn cho phép về môi trường. Thời gian tới, UBND huyện tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng của tỉnh tăng cường công tác kiểm tra, giám sát các Nhà máy chế biến mủ Cao Su trên địa bàn.</p>		
5	<p>Cử tri TDP 2 kiến nghị: Hiện nay xe chở mủ Cao Su đi ngang qua địa bàn Thị trấn Plei Kần, nước mủ chảy xuống đường kèm theo mùi hôi thối. Đề nghị UBND huyện tăng cường chỉ đạo các ngành chức năng thường xuyên kiểm tra về phương tiện xe chở mủ cao su để giảm ảnh hưởng môi trường khi đi qua địa bàn khu dân cư đông người.</p>	<p>Về vấn đề này, ngày 11/12/2023 UBND huyện đã ban hành Văn bản số 3875/UBND-TNMT ngày 11/12/2023 chỉ đạo Công an huyện và các đơn vị liên quan (<i>Phòng Tài nguyên và Môi trường, UBND các xã thị trấn</i>) tăng cường công tác kiểm tra, giám sát các hoạt động liên quan đến mủ Cao Su như vận chuyển, chế biến, thu mua.</p> <p>Tiếp thu ý kiến cử tri, thời gian tới UBND huyện sẽ tăng cường chỉ đạo và kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ quản lý công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn theo quy định phân cấp tại Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 và tại Quyết định số 19/2018/QĐ-UBND ngày 04/7/2018 của UBND tỉnh Kon Tum về Ban hành quy chế phối hợp trong công tác quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Kon Tum.</p>	Phòng Tài nguyên và môi trường	<p>Công an huyện và các đơn vị liên quan (<i>Phòng Tài nguyên và Môi trường, UBND các xã thị trấn</i>) tăng cường phối hợp, tham mưu xử lý nội dung này thời gian đến</p>

6	<p>Cử tri TDP 4 kiến nghị: Đề nghị UBND huyện chỉ đạo ngành chức năng thường xuyên giám sát, kiểm tra Công ty cấp nước Đà Nẵng về nguồn nước, vì hiện nay nguồn nước đục ảnh hưởng đến sinh hoạt của Người dân.</p>	<p>Định kỳ, mỗi quý tại Nhà máy cấp nước Ngọc Hồi có thực hiện lấy mẫu nước để thử nghiệm các chỉ số theo quy định về cung cấp nước sạch (<i>Do Trung tâm nghiên cứu, ứng dụng và dịch vụ Khoa học và Công nghệ - thuộc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Kon Tum thực hiện</i>) (có các mẫu thử nghiệm năm 2023 kèm theo). Ghi nhận ý kiến của cử tri, trong thời gian tới UBND huyện sẽ tiếp tục chỉ đạo các đơn vị liên quan giám sát công tác xử lý nguồn nước, công tác súc rửa bể lọc và công tác bảo vệ môi trường với nhà máy nước Ngọc Hồi.</p>	Phòng Tài nguyên và môi trường	
7	<p>Cử tri thị trấn Plei Kần kiến nghị: Đề nghị UBND huyện chỉ đạo cơ quan chuyên môn cùng với Điện Lực Ngọc Hồi kiểm tra toàn bộ hệ thống các Trạm biến áp và hệ thống điện (<i>thùng công tơ điện, cầu dao điện</i>) trên địa bàn thị trấn để có kế hoạch điều chỉnh lại các Trạm biến áp, vì hiện nay ở phía dưới Trạm biến áp có thùng Công tơ điện, cầu dao điện quá thấp không đảm bảo an toàn.</p>	<p>Nội dung này Điện lực huyện Ngọc Hồi báo cáo đã rà soát, kiểm tra lại toàn bộ lưới điện trung hạ áp, trạm biến áp khu vực thị trấn Plei Kần. Tất cả các cột điện trung, hạ áp và trạm biến áp được xây dựng tại các vị trí theo quy hoạch của Điện lực tỉnh hoặc theo các văn bản thỏa thuận tuyến do địa phương (UBND huyện Ngọc Hồi hoặc Sở Công thương) cấp phép. Tại các vị trí cột điện trung áp, hạ áp, trạm biến áp đã được cải tạo, thay thùng công tơ hư hỏng và lắp đặt ở các vị trí cao (cách mặt đất tối thiểu hơn 1,5 mét). Hiện nay, các công tơ điện và aptomat bảo vệ sau công tơ đều được lắp trong hộp công tơ (đã từ lâu không còn sử dụng cầu dao để lắp bảo vệ sau công tơ). Tại các trạm biến áp không có lắp đặt thùng công tơ, chỉ có lắp đặt công tơ trạm và các thiết bị bảo vệ đóng cắt bên trong tủ điện trạm biến áp. Các trạm biến áp đều có treo biển cảnh báo “Có điện! Nguy hiểm chết người”, “Cấm trèo! Điện áp cao nguy hiểm chết người”. Do vậy người dân không nên tự ý lại gần khu vực lắp đặt trạm biến áp để đề phòng nguy cơ bị điện giật.</p> <p>Trong thời gian đến, Điện lực sẽ tiếp tục khảo sát, thay thế các thùng công tơ hư hỏng, nâng cao thùng công tơ lên cách mặt đất tối thiểu 2,0 mét để đảm bảo an toàn điện.</p>	Điện lực huyện Ngọc Hồi	

<p>8</p>	<p>Cử tri Ông Bùi Văn Quỳ, thôn 6 kiến nghị: Năm 2022 UBND huyện có thu hồi đất của gia đình tôi để làm dự án đường tránh của huyện nhưng đến nay gia đình tôi chưa nhận được tiền đền bù, tôi cũng có làm đơn gửi tại Văn Phòng một cửa của huyện từ tháng 07/2023 đề nghị UBND huyện chi trả tiền đền bù cho gia đình tôi. Nhưng đến nay UBND huyện vẫn chưa giải quyết cho gia đình tôi. Vậy nay tôi tiếp tục đề nghị UBND huyện sớm xem xét giải quyết theo đơn đề nghị của gia đình tôi trong thời gian sớm nhất.</p>	<p>Vị trí đất thu hồi đất để thực hiện đầu tư xây dựng công trình Đường trung tâm thị trấn Plei Kần theo nội dung kiến nghị của ông Bùi Văn Quỳ thuộc GCN QSDĐ số phát hành U226507, số vào sổ cấp GCN: 00094QSD/T được UBND tỉnh Kon Tum cấp ngày 26/9/2002 (thửa đất số 08T, tờ bản đồ số 01 với diện tích 267.400 m², loại đất đang sử dụng: đất trồng cây lâu năm và thửa đất 55T, tờ bản đồ số 01-02 với diện tích 3980.841 m², loại đất đang sử dụng: đất trồng cây lâu năm) cho Công ty TNHH MTV Cao su Kon Tum (Nông trường cao su Plei Kần) đã được Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện thực hiện chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ cho Công ty Cao su Kon Tum theo Quyết định của UBND huyện Ngọc Hồi¹.</p> <p>Để kiểm tra, xác minh hiện trạng đất của ông Bùi Văn Quỳ bị ảnh hưởng thu hồi khi thực hiện công trình Đường trung tâm thị trấn Plei Kần theo kiến nghị, phản ánh của ông Bùi Văn Quỳ. Ngày 21/7/2023, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan² tiến hành đo đạc, xác minh diện tích hiện trạng sử dụng đất sau khi thu hồi thực hiện dự án Đường trung tâm thị trấn Plei Kần (Có Biên bản làm việc và sơ đồ vị trí thu hồi đất kèm theo).</p> <p>Qua kiểm tra, rà soát phần ranh giới phạm vi thửa đất do ông Bùi Văn Quỳ chỉ ra theo GCN số phát hành G164946, số vào sổ cấp GCN: 00059QSDĐ/NH được UBND huyện Ngọc Hồi cấp ngày 29/12/1995 cho ông Bùi Văn Quỳ³ thuộc phạm vi phần đất của Công ty TNHH MTV Cao su Kon Tum . Do đó</p>	<p>Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện</p>	
----------	--	---	---------------------------------------	--

¹ Quyết định số 1471/QĐ-UBND ngày 11/9/2020 của UBND huyện Ngọc Hồi về việc thu hồi đất để thực hiện dự án xây dựng công trình Đường trung tâm thị trấn Plei Kần (điểm đầu giao tại Km 1485+850 đường Hồ Chí Minh, điểm cuối giao tại Km 1489+500 đường Hồ Chí Minh) (đợt 1); Quyết định số 1473/TB-UBND ngày 11/9/2020 của UBND huyện Ngọc Hồi về việc Phê duyệt phương án bồi thường công trình Đường trung tâm thị trấn Plei Kần (đợt 1)

² Phòng Tài nguyên và Môi trường, Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai huyện, UBND thị trấn, Đơn vị tư vấn Công ty TNHH TĐ Nam Việt.

³ GCN đã được UBND huyện Ngọc Hồi thu hồi GCN QSDĐ tại Quyết định số 341/QĐ-UBND ngày 27 tháng 11 năm 2003 về việc thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp đã cấp những năm trước đây trên địa bàn thị trấn Plei Kần, huyện Ngọc Hồi.

		<p>việc lập phương án bồi thường cho Công ty TNHH MTV Cao su Kon Tum là đúng đối tượng, đúng theo quy định.</p>		
<p>9</p>	<p>Cử tri Hoàng Thị Nhu, thôn 6 Thị trấn Plei Kần kiến nghị: Năm 2008, gia đình thực hiện theo Chủ trương chung của Huyện về việc di dời sang nơi ở mới tại Thôn 6, thị trấn Plei Kần để xây dựng Trung tâm hành chính của huyện, diện tích là 175 m². Năm 2008 tôi được Thông báo mức thuế phải đóng là 31.800.000 đồng nhưng lúc đó gia đình khó khăn, toàn bộ tiền có được đều để dành làm nhà. Ngày 12/9/2023, cơ quan Thuế thông báo mức thuế gia đình tôi phải đóng là 118.125.000 đồng, và tôi đã đóng được 50%, phần còn lại sẽ đóng sau. Tuy nhiên, ngày 26/10/2023, tôi lại nhận được thông báo của cơ quan Thuế huyện Ngọc Hồi thông báo số tiền cần phải nộp là 196.875.000 đồng, tăng hơn nhiều so với trước đó.</p> <p>Đề nghị UBND huyện Ngọc Hồi chỉ đạo cơ quan Thuế giải thích cho gia đình tôi vì sao số thuế lại tăng như vậy? Gia đình rất mong muốn chỉ đóng 50% số thuế còn lại theo thông báo gửi ngày 12/9/2023 để tạo điều kiện thuận lợi cho gia đình.</p>	<p>Nội dung này Chi cục thuế báo cáo: Ngày 06/9/2023, Chi cục Thuế đã tiếp nhận hồ sơ xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai của hộ bà Hoàng Thị Nhu, kèm theo Phiếu chuyển thông tin địa chính số 1262/PCTTĐC do Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Ngọc Hồi ký ngày 06/9/2023. Đơn đăng ký cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do bà Hoàng Thị Nhu ký ngày 24/8/2023.</p> <p>Ngày 12/9/2023, Chi cục Thuế đã ban hành thông báo số LTB2360105-TK0003302/TB-CCT về việc nộp tiền sử dụng đất (thông báo lần đầu). Ngày 24/10/2023, Chi Cục thuế huyện đã có văn bản số 292/CCT-NV về việc thay thế Thông báo nộp tiền sử dụng đất, báo cáo UBND huyện Ngọc Hồi; đồng thời gửi Phòng Tài nguyên và môi trường huyện Ngọc Hồi, Chi nhánh VPĐK đất đai huyện Ngọc Hồi để phối hợp và bà Hoàng Thị Nhu để thực hiện.</p> <p>Theo đó, Chi cục Thuế đã giải trình nguyên nhân dẫn đến sai sót; đồng thời để thu đúng, thu đủ tiền sử dụng đất vào ngân sách nhà nước, ngày 24/10/2023 Chi cục Thuế đã ban hành thông báo nộp tiền sử dụng đất số LTB2360105-TK0003823/TB-CCT thay thế thông báo số LTB2360105-TK0003302/TB-CCT, ngày 12/09/2023. Ngày 22/11/2023, UBND huyện có Văn bản số 3680/UBND-NC trả lời đơn kiến nghị của công dân theo nội dung kiến nghị của cử tri.</p> <p>Qua đó cử tri còn chưa rõ những nội dung nào liên quan đến thông báo nộp tiền sử dụng đất, đề nghị liên hệ Chi cục Thuế huyện Ngọc Hồi để được xem xét, giải quyết.</p>	<p>Chi Cục thuế huyện Ngọc Hồi</p>	

III	Xã Pờ Y (05 ý kiến)			
10	<p>Cử tri Đinh Thị Von, thôn Bắc Phong kiến nghị: Hộ gia đình tôi là Hà Văn Tình, trước đây có lô đất tại công Chợ xã Pờ Y, nhưng khi UBND xã thực hiện xây dựng Chợ đã làm việc với hộ gia đình thực hiện việc đổi đất của gia đình để mở rộng diện tích đất công Chợ, gia đình đã được UBND xã mời lên để làm việc thống nhất việc đổi vị trí đất, gia đình đã thực hiện việc đổi đất theo ý kiến của UBND xã để mở rộng diện tích công Chợ nhưng đến nay gia đình vẫn chưa được giải quyết xong việc chuyển đổi vị trí đất khác cho gia đình.</p> <p>Đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét thực hiện việc chuyển đổi vị trí đất khác cho gia đình?</p>	<p>Đây là kiến nghị chính đáng của cử tri, tuy nhiên căn cứ theo Luật Đất đai năm 2013 thì không có quy định việc hoán đổi đất từ vị trí này sang vị trí khác. Vì vậy, Ủy ban nhân dân huyện tiếp thu ý kiến cử tri, đồng thời thời gian đến sẽ chỉ đạo cơ quan chức năng kiểm tra, đề xuất hoặc kiến nghị với cấp có thẩm quyền có phương án giải quyết phù hợp, thỏa đáng đối với kiến nghị này của cử tri. Đề nghị cử tri phối hợp trong quá trình các cơ quan chức năng làm thủ tục kiểm tra, giải quyết.</p>	Phòng Tài nguyên và Môi trường	
11	<p>Cử tri thôn Ngọc Hải kiến nghị: Hiện nay, có 37 hộ gia đình đang sinh sống tại Tổ 07, thôn Ngọc Hải, nhưng nhà, đất ở, đất sản xuất lại thuộc địa giới hành chính xã Đăk Xú nên người dân gặp rất nhiều khó khăn trong việc thực hiện các giao dịch dân sự với chính quyền địa phương của hai xã Đăk Xú và Pờ Y (cụ thể, trường hợp của gia đình ông Lương Văn Lây, năm 2020 làm nhà cho con trai ra ở riêng: Khi lên công an làm thủ tục</p>	<p>UBND huyện tiếp thu, giao UBND xã Pờ Y và xã Đăk Xú phối hợp với Phòng TN&MT huyện kiểm tra, rà soát và tham mưu điều chỉnh xác định về địa giới hành chính cho phù hợp với quy hoạch.</p>	Ủy ban nhân dân xã Pờ Y	

	<p><i>tách hộ, tách khẩu thì công an xã yêu cầu phải có giấy xác nhận đất ở hợp pháp của UBND xã nhưng khi lên UBND xã trả lời là phần đất của nhà ông thuộc xã Đắc Xú nên phải ra UBND xã Đắc Xú xin xác nhận. Ông Lường Văn Lây ra UBND xã Đắc Xú thì UBND xã Đắc Xú trả lời là người ở đâu thì xã đó xác nhận nên từ đó đến nay gia đình ông vẫn chưa tách hộ khẩu cho con được).</i></p> <p>Đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét có cơ chế tạo điều kiện để người dân bớt phải đi lại nhiều thủ tục khi đi giao dịch thủ tục hành chính.</p>			
12	<p>Cử tri Bùi Thị Nhung, thôn Đăk Mế kiến nghị: Ngày 11/6/2023 sau khi Thôn thông báo về việc các hộ có nhu cầu chuyển đổi mục đích sử dụng đất, cụ thể chuyển từ đất nông nghiệp sang đất thổ cư đăng ký năm 2022. Gia đình mang GCNQSDĐ gốc và đã làm hồ sơ theo hướng dẫn của phòng TN-MT huyện nộp tại Phòng một cửa và có giấy hẹn. Đến ngày 28 tháng 6, Phòng TN-MT huyện yêu cầu gia đình làm đơn xin rút hồ sơ vì lý do không đóng đủ tiền để làm bì, trong khi đó gia đình chưa được thông báo về mức tiền phải đóng là bao nhiêu.</p> <p>Do đó đề nghị cấp có thẩm quyền giải thích lý do cụ thể đối với trường hợp của gia đình tôi và hướng dẫn cụ thể các thủ tục để gia đình tôi biết làm hồ sơ chuyển đổi từ đất nông nghiệp sang đất thổ cư.</p>	<p>Nội dung này qua làm việc với bà Bùi Thị Nhung, cơ quan chuyên môn đã giải thích và hướng dẫn cho cử tri việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất, cử tri đã rõ và có đơn xin rút kiến nghị này <i>(có đơn kèm theo)</i>.</p>	Phòng Tài nguyên và Môi trường	

13	<p>Cử tri Lê Văn Huy, thôn Măng Tôn kiến nghị: Hiện nay hệ thống mương thủy lợi Măng Tôn và một số công không có nắp công, nắp mương (<i>khu vực cầu sắt thôn Măng Tôn</i>) gây nguy hiểm đến việc đi lại của người dân nhất là buổi tối, vì vậy để đảm bảo an toàn cho người dân đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét đặt nắp công và mương thủy lợi.</p>	<p>Qua kiểm tra ý kiến của cử tri, vị trí đoạn (<i>khu vực cầu sắt thôn Măng Tôn</i>) là hệ thống rãnh thoát nước dọc của tuyến đường giao thông đi sản xuất của thôn Măng Tôn (<i>không phải kênh mương thủy lợi</i>). Công trình này do UBND xã Pờ Y đầu tư, xây dựng và quản lý, sử dụng.</p> <p>Trong thời gian tới UBND huyện chỉ đạo UBND xã Pờ Y sớm khắc phục nắp đậy, rào chắn, cảnh báo cho phương tiện và người dân tham gia giao thông biết, để đảm bảo an toàn cho Nhân dân.</p>	Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn	
14	<p>Cử tri Lê Thanh Minh, Thôn Đăk Răng kiến nghị: Tại thôn Măng Tôn hiện nay một số đoạn đường kênh mương nội đồng đã xuống cấp, hư hỏng. Đề nghị cấp trên xem xét tu sửa để bà con Nhân dân ổn định sản xuất.</p>	<p>Ngày 28 tháng 11 năm 2023, UBND huyện đã ban hành Quyết định⁽⁴⁾ sửa chữa Hạng mục công trình Kênh mương N2-2 (<i>thuộc công trình Hồ chứa Đăk Hơ Niêng</i>), do Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn làm chủ đầu tư, hiện nay đang triển khai sửa chữa để phục vụ sản xuất cho nhân dân.</p> <p>Mặt khác, hàng năm UBND huyện đề nghị⁽⁵⁾ UBND các xã, thị trấn rà soát, lựa chọn đề xuất các hạng mục công trình thực hiện lựa chọn thực hiện theo Nghị định số 35/2015/NĐ-CP ngày 13/04/2015 của Chính phủ về quản lý, sử dụng đất trồng lúa, trong đó có nội dung ưu tiên lựa chọn các công trình thủy lợi (thủy lợi nội đồng) đang bị hư hỏng, xuống cấp đưa vào triển khai thực hiện trước từ nguồn kinh phí bảo vệ và phát triển đất trồng lúa được phân bổ về các xã, thị trấn để triển khai thực hiện.</p> <p>Vì vậy, đề nghị các UBND các xã, thị trấn, trong đó UBND xã Pờ Y rà soát ưu tiên lựa chọn các công trình thủy lợi (<i>thủy lợi nội đồng</i>) bị hư hỏng, xuống cấp bố trí nguồn kinh phí thực hiện.</p>	Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn	

⁽⁴⁾Quyết định số 1343/QĐ-UBND của UBND huyện Ngọc Hồi về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư xây dựng công trình sửa chữa Hồ chứa Đăk Hơ Niêng và đập Đăk Nông.

⁽⁵⁾ Công văn số 1768/UBND-NN ngày 22 tháng 6 năm 2022; Công văn số 1242/UBND-NN ngày 28 tháng 4 năm 2023.

IV	Xã Đăk Kan (02 ý kiến)			
15	Cử tri Thôn 2 kiến nghị: UBND huyện xem xét tu sửa và mở rộng lề đường đoạn đường từ trước cổng công Ty TNHH MTV 732 đến cầu nhà ông Luân thôn 2. Vì đoạn đường này lượng xe, người qua lại rất nhiều mà lề đường xuống cấp có nhiều ổ gà, khi xe lớn đi qua thì người tham gia xe mô tô không có lối đi tránh, gây mất an toàn khi đi qua đoạn đường này.	UBND huyện đã chỉ đạo cơ quan chuyên môn kiểm tra thực tế, nhận thấy: Hiện tại đoạn đường này mặt đường còn rất tốt, chưa xuống cấp như phản ánh của cử tri. Tuy nhiên, do đoạn đường này hẹp, các hộ kinh doanh lấn chiếm lòng lề đường, gây ách tắc giao thông. Vì vậy, UBND huyện đề nghị UBND xã Đăk Kan vận động các hộ kinh doanh trên đoạn đường này không lấn chiếm lòng, lề đường và cấm biển cấm dừng, cấm đỗ để hạn chế việc đậu đỗ của các loại xe gây ách tắc giao thông.	Phòng Kinh tế và Hạ tầng	
16	Cử tri Thôn 2 kiến nghị: UBND huyện xem xét có kế hoạch tu sửa đoạn đường đi khu sản xuất của Thôn 2 lên Nghĩa trang của xã Đăk Kan, đoạn đường này đã xuống cấp lầy lội khó khăn trong việc đi lại phục vụ sản xuất và xe đưa đám tang, mặc dù Thôn đã vận động và đổ sỏi để khắc phục lầy lội giúp bà con đi lại thu hoạch nông sản, nhưng đến nay đoạn đường này vẫn lầy đi lại rất khó khăn, đặc biệt là các xe đưa đám tang. Đoạn đường này dài khoảng 2,5km.	Hiện nay nguồn lực đầu tư của huyện còn hạn chế; UBND huyện ghi nhận và mong cử tri chia sẻ; trước mắt, năm 2024 UBND huyện sẽ chỉ đạo duy tu sửa chữa để đảm bảo an toàn đi lại; về lâu dài UBND huyện sẽ rà soát các nguồn lực để đầu tư bê tông hoá.	Phòng Kinh tế và Hạ tầng	Giao Phòng TCKH cân đối nguồn kinh phí để tham mưu thực hiện

